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รายงานการประชุมภาคีการจัดการความรูในทองถิ่น ภาคประชาชน ประชาสังคม ครั้งที่ 22
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2550 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ หองประชุม 2 สกว. ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร   

ผูเขารวมประชุม
1. Wellness-Life Academy

คุณสวัสดิ์ พุมพวง ผูอํานวยการ
2. องคกรเพื่อพัฒนาชุมชนระยอง (องคกรสาธารณประโยชน)

คุณสุภรัฐ ขวัญเมือง หัวหนาองคกร
คุณจรรยพร ฉ่ําคราม เจาหนาที่ธุรการ

3. สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.)
คุณสมโภชน นาคกลอม ผูชวยหัวหนาโครงการ
คุณสุดี บูรณะสิงห เจาหนาที่บัญชี-การเงิน

4. สถาบันการจัดการแบบองครวม
คุณศศิธร อุดมทรัพย ผูจัดการโครงการ
คุณนิภาพรรณ งามวิทยาพงศ

5. วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.)
คุณสลิลทิพย เชียงทอง ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร
คุณจารุวรรณ กสิพูล

6. สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
คุณสุวิทย ภูมิประเสริฐโชค   เจาหนาที่ประสานงานโครงการ ฝาย 3

7. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
คุณประภาภรณ ศรีมหาพรหม  ผูประสานงาน
คุณสุรางครัตน สรอยสนธิ์ นักวิชาการ

8. สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.)
ศ.นพ.วิจารณ พานิช ผูอํานวยการ
ดร.ประพนธ ผาสุขยืด ผูอํานวยการ
คุณฉันทลักษณ อาจหาญ เจาหนาที่ประสานงานโครงการ
คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส เจาหนาที่ประสานงานโครงการ
คุณอุไรวรรณ เทิดบารมี เจาหนาที่ประสานงานโครงการ
คุณอุรพิณ ชูเกาะทวด เจาหนาที่ประสานงานโครงการ
คุณจิราวรรณ เศลารักษ ฝายประชาสัมพันธ

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น.
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ศ.นพ.วิจารณ  พานิช เสนอใหผูเขารวมแนะนําตัวเนื่องจากมีผูเขารวมหนาใหมหลายทาน หลัง
จากนั้นไดกลาวถึงความเปนมาของการประชุมภาคีการจัดการความรูในทองถิ่นภาคประชาชน-ประชา
สังคม ใหผูเขารวมทราบ สรุปไดดังน้ี

การประชุมภาคีการจัดการความรูในทองถิ่นฯ จัดขึ้นเปนประจําทุก 2 เดือน โดยดําเนินการ
อยางตอเน่ืองมาประมาณ 3 ปแลวและเปนการประชุมจัดการความรูครั้งแรกที่ สคส. จัดขึ้น  มีวัตถุ
ประสงคเพ่ือนําการจัดการความรูเขาสูชุมชน  ซ่ึงแตละครั้งจะเชิญภาคีเขารวมดวยเสมอเพื่อแลกเปลี่ยน
เรื่องราวการทํางานของตน เชน สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.) ที่เนนการทํางาน
ในพ้ืนที่  การประชุมลักษณะนี้จึงเปนการคนหาเครื่องมือการจัดการความรูที่เหมาะกับชุมชนไทยวิธีหน่ึง

วาระที่ 1 เร่ืองเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 พลังแหงปญญา ตลาดนัดความรูสูชุมชนเปนสุข (สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชน

เปนสุข)
คุณสมโภชน นาคกลอม ผูชวยหัวหนาโครงการความรวมมือเพ่ือพัฒนาสถาบันจัดการ

ความรูชุมชนทองถิ่น เลาที่มาการจัดตลาดนัด “พลังแหงปญญา ตลาดนัดความรูสูชุมชน
เปนสุข” สรุปไดดังน้ี

การจัดตลาดนัดหรือมหกรรมการจัดการความรูชุมชนครั้งน้ี สรส. ไดเรียนรูมากมาย
โดยไดบันทึกไวในหนังสือทํามือเลมเล็ก  เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการทําองคความรูใหชัดมากขึ้น
วิธีการเตรียมงานตลาดนัดครั้งน้ีเริ่มจากการยอนดูประสบการณเดิมเพราะมีแนวคิดวาการที่จะ
มองไปขางหนาหรือเดินไปขางหนาใหดีที่สุดนั้น ตองมองยอนกลับไปดูขางหลังใหมากที่สุด
แรงที่จะพุงไปขางหนาก็จะพุงแรงที่สุด เหมือนการยิงธนู   ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนคือ การ
เตรียมหองยอยประเด็นวัฒนธรรมในงานตลาดนัดครั้งน้ี เริ่มตนจากการทํา people mapping
ดานวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทาขาม จังหวัดสงขลา เพราะในตําบลเคย
จัดงานตางๆ มากมาย  แตพบวางานเหลานั้นลวนเปนงานสังสรรคร่ืนเริงของ อบต. โดยเอางาน
วัฒนธรรมมาเปนเครื่องมือ  จึงหารือกับเจาหนาที่ฝายการศึกษาในพื้นที่จนเกิดแนวคิดทําเรื่อง
วัฒนธรรมของตําบลที่กําลังจะสูญหาย เชน รํามโนราหและหนังตะลุง ซ่ึงมีผูเฒาผูแกในชุมชนที่
เชี่ยวชาญเรื่องดังกลาวเพียงไมกี่คนและไมคอยมีคนรูจัก   ในประเด็นนี้เม่ือโยงกับการแบงหอง
ยอยในงานตลาดนัด   เราจึงเลือก อบต.ทาขาม ที่ฝายการศึกษาไมไดมองการเรียนรูแคระดับ
เด็กเล็กแตเปนการเรียนรูของคนทั้งตําบล  เราจึงคิดวาจะทําประเด็นของทาขามใหชัดขึ้นโดยได
หารือกับ อบต.   และพบวา อบต. กําลังจะจัดเทศกาลสงกรานต ซ่ึงมีการจัดประกวดรองเพลง
ลูกทุง และกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีกมากมาย  งานเทศกาลนี้จึงเปนโอกาสอันดีที่จะจัดทํา
เรื่องราวของคนในชมุชนเหลานี้มาทําสื่อ VCD และหนังสือเลมเล็ก  เพ่ือใชในงานเทศกาลนี้และ
งานตลาดนัดดวย เปนการชูคนเล็กๆ ในตําบลขึ้นมา

ประเด็นที่กลาวมานั้นตองการสื่อวา การคุยกันกอนเตรียมงานนอกจากจะชวยการ
เตรียมงานเรื่อง อาคาร สถานที่ ผูคนในการจัดกระบวนการแลว ยังชวยเรื่องการลงไปเคลื่อน
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งานในพื้นที่ การทําสื่อ เอกสารและการทําองคความรูใหชัด   คุณทรงพล เจตนาวณิชย หัวหนา
โครงการฯ ไดเติมหลักการแนวคิด การจัดการความรูวางานที่เราทํานั้นคือการแปลงนามธรรม
ไปสูรูปธรรม  แตการทํานามธรรมใหเปนรูปธรรมนั้นยากและเหนื่อย  ดังน้ันการลงพื้นที่แตละ
ครั้งเพ่ือสืบคนของเกานั้นเราตองนําความรูใหชัดและนําไปใชตอไดทันทีโดยการทําเปนหนังสือ
เลมเล็ก ซ่ึงเปนการเผยแพรใหคนในชุมชนรูทุนของตนเองและชมุชนอ่ืนก็ไดเรียนรูดวย

ในประเด็นเบื้องหลังการตั้งชื่องาน คือ ฝายสื่อไดตั้งไวเบื้องตน 16 ชื่อเพ่ือเปนการ
กระตุนให ทีมงาน สรส. คนอ่ืนๆ มาชวยใหความคิดเห็นและมุมมอง โดยชื่อตลาดนัดที่ไดน้ีเปน
การนําคําตางๆ ที่ทีมงานรวมกันเสนอ และนํามาผสมรวมกันจนเกิดเปนชื่องานตลาดนัดความรู
“พลังแหงปญญา ตลาดนัดความรูสูชุมชนเปนสุข”   การตั้งชื่อหองยอยก็ใชวิธกีารนี้เชนกัน
สรุปตลาดนัดวันที่ 21-23 เมษายน 2550 มีหองยอยจํานวน 11 หอง มีกําหนดการคราวๆ ดังน้ี

วันที่ 1 เปนการเปดกรุกําแพงแสน เรื่องเทคโนโลยีเศรษฐกิจพอเพียงที่ยังไปไมถึงชาว
บานและชวงค่ําจะเปนการแสดงสีสันของวัฒนธรรมในแบบฉบับของชาวบาน

วันที่ 2 เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเต็มที่ในหองยอยตางๆ
วันที่ 3 เปนการสรุป การซื้อ-ขาย

สําหรับการประชาสัมพันธน้ันไดสงจดหมายเชิญไปยังภาคีทองถิ่นและผูสนใจทั่วไปผานทาง
website และ blog ดวย

ประเด็นหนึ่งที่ยังถือวาขาดคือ การถอดองคความรูของทีมงาน สรส. เองเพราะทําแต
หนังสือเลมเล็กของคนในชุมชนเทานั้นแตไมเคยทําหนังสือเลมเล็กของทีมงาน สรส.   

สําหรับความคืบหนาเรื่องความรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัด ขอใหคุณ
สุดี บูรณะสิงห  นําเสนอ สรุปไดดังน้ี

การประชุมในวันที่ 3 มีนาคม 2550 น้ีเปนครั้งที่ 2 และเปนการประชุมรวมกับ นพ.
สมพงษ ยูงทอง ทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และอบจ. นครสวรรค  วัตถุ
ประสงคเพ่ือหาความรวมมือระหวาง สคส. และ สรส. ในการเปนพ่ีเลี้ยงและใหคําปรึกษาในการ
ทํา LO และ KM    เน่ืองดวยการประชุม อบจ. ครั้งที่ 1 เปนการประชุมรวมกับ 50 อบต. ใน
จังหวัดนครสวรรค  ซ่ึงคุณทรงพล ไดเสนอแนวคิดการจัดทําโมเดลประเทศ โดยผูมีบทบาทใน
การเคลื่อนงาน คือ นายก อบต. ปลัด และกํานนั  ซ่ึงถา 3 ทหารเสือน้ีใหความสนใจและมีใจใน
การพัฒนาการเรียนรูงานของ อบต. จะทําใหเคลื่อนงานไดอยางเต็มที่  โดยไดนํากรณีศึกษา
อบต. วัดดาว จ.สุพรรณบุรี และ อบต. หัวไผ จ.สิงหบุรี มาอธิบายในการประชุมดวย

ในสวนของ อบจ.นครสวรรค ตองการให คุณทรงพล มาใหความรูเรื่องการจัดการความ
รูภายใน อบจ. ดวย ซ่ึง คุณทรงพล ใหความเห็นวา ทกุองคกรก็คลายกันคือ มีปญหาไมมากก็
นอย ตองชวยกันศึกษา  จึงใหเริ่มจากตั้งเปาหมายขององคกร สํารวจทัศนคติ ความสัมพันธ กล
ไก โครงสรางในองคกรนั้นๆ   เม่ือเรารูวัฒนธรรมองคกรแลว คอยนําเครื่องมือจัดการความรูเขา
ไปชวยแกไขปญหาขององคกร
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โดยสรุปแลวการประชุมครั้งน้ัน สรส. โดย คุณทรงพล จะวางแผน 12 เดือนและวาง
กระบวนการในการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจะเปนหนวยงานในการพัฒนาขอมูล
ของพื้นที่และรวมกับอบจ.นครสวรรค เฟนหานักจัดการความรูในทองถิ่นในการสืบคนขอมูลเพ่ือ
พัฒนาขอมูลที่เกี่ยวกับแผนที่ไดวางไว   

ความเห็นที่ประชุม
ศ.นพ.วิจารณ กลาวเสริมวา การประชุมกับ อบจ. นครสวรรคเปนการเชื่อมโยงใน

ระดับพ้ืนที่ที่ สรส. ไปหนุนนครสวรรคฟอรั่ม นครสวรรคฟอรั่มก็ไปหนุน อบจ. และ อบต.
นครสวรรค ตอเน่ืองกันไป และใหความเห็นเพ่ิมเติมวาในงานตลาดนัดไมควรจัดหองยอยมาก
เกินไป เพราะจากประสบการณที่ สคส. จัดมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ ที่ผานมาประสบ
ปญหาหลายอยาง ควรจัดแตพอดี  และสอบถามวาหากทีมงานจากระยองตองการเขารวมงาน
ตลาดนัดจะตองทําอยางไร

คุณสมโภชน แจงวาตลาดนัดครั้งน้ีคาดวาจะมีผูเขารวม 400 คน โดยภาคีที่เขารวมมี
จํานวน 300 คนแลว  จึงเหลือผูเขารวมจากภายนอกอีก 100 คน โดยผูเขารวมตองเปนทั้งผูซ้ือ
และผูขายไมใชเปนผูซ้ือหรือผูขายอยางเดียว และเม่ือซ้ือแลวจะนําไปทําอยางไรตอที่ชุมชน  ซ่ึง
ประเด็นนี้ คุณอํานวย ในหองยอยจะคอยดึงประสบการณเหลานี้ออกมาจากผูเลาเพื่อใหผูซ้ือมี
แนวทางนํากลับไปทําไดจริงในบริบทของเคาเอง ซ่ึงผูเขารวมตองลงทะเบียน 1,500 บาท เปน
คาที่พัก คาอาหารและคาเอกสารตลอด  3 วัน

คุณสุภรัฐ ขวัญเมือง ตั้งคําถามวาถาจังหวัดระยองตองการใหคนที่สนใจในพื้นที่รูและ
เขาใจ Concept ตลาดนัดหรือเม่ือเห็นแลวเกิดปญญาสามารถนํากลับไปใชไดเลยน้ัน ควรทํา
อยางไร

ศ.นพ.วิจารณ เสนอวาใหจังหวัดระยองจัดเวทีในพ้ืนที่แลวเชิญ คุณทรงพล และสาม
ทหารเสือที่เดนๆ เชน นายก อบต. หัวไผ และนายกอบต. วัดดาว มาเลาประสบการณการ
ทํางานในชุมชนใหกับนายก อบต. จังหวัดระยองฟงจะทําใหคนเหลานั้นตื่นตัวเอง โดยไมตองมา
งานตลาดนัด

คุณสุภรัฐ เห็นดวยแลวจะนําไปใช  โดยใหขอมูลเพ่ิมเติมวา นายก อบจ. คนใหมของ
จ.ระยอง มีความสนใจทํางานกับชุมชน  เบื้องตนคิดวาอาจจะจัดเปนเวทีเรื่องราวในจังหวัดแลว
เชิญทีมคุณทรงพล ไปเลา  โดยกระบวนการนั้นจะดูวาในพื้นที่มีอะไรเดน เชน มีศูนยเรียนรู
อะไรเดน นํามาจัดนิทรรศการ   ซ่ึงการดําเนินการจัดครั้งน้ีจะพยายามใชงบประมาณทองถิ่นซึ่ง
มีประมาณ 700-800 ลานบาท  ถือเปนการพัฒนาคนอยางหนึ่ง   

คุณสวัสดิ์ พุมพวง ผูอํานวยการ wellness-life academy  ขอแลกเปลี่ยนในประเด็น
ตลาดนัดในเชิงธุรกิจที่ไมหวังกําไร  สรุปไดวาการทําตลาดนัดนั้นวัตถุประสงคคือตองการขาย
ไอเดียตลาดนัดความรูไปใชในวงอ่ืนๆ ใหมากกวานี้  จะเปนไปไดหรือไมหากทําตลาดนัดไปยัง
กลุมเปาหมายอ่ืนที่กวางออกไป เชน กลุมนักทองเที่ยว เราอาจเลอืกสถานที่จัดงานที่เปนแหลง
ทองเที่ยวเราก็จะไดคนกลุมน้ีดวย  เราอาจจัดในลักษณะการทองเที่ยวเชิงความรู  รับลง
ทะเบียน 3,000 – 4,000 คน เพราะ 400-500 คน ถือวานอยมากและนาเสียดาย  นอกจากนี้ยัง
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เพ่ิมรายไดโดยอาจจะไมตองของบประมาณจากที่อ่ืนๆ  เพราะวิธีชีวิตและวัฒธรรมเปนสิ่งที่ขาย
ไดเน่ืองจากนักทองเที่ยวกําลังโหยหาแสวงหาสิ่งเหลานี้

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมภาคีจัดการความรูในทองถิ่น-ภาคประชาชน-ประชาสังคม

ครั้งที่ 23
ศ.นพ.วิจารณ เกริ่นนําวาการทํารายงานการประชุมภาคีทองถิ่นฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ใหมีความตอเน่ืองกัน  ทําใหทราบวาการประชุมแตละครั้งมีใครเขารวมและมีสรุปสาระสําคัญ
อะไรบาง  จากนั้น คุณอุรพิณ ไดแจงเพ่ิมเติมในสวนที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 23 ดังน้ี

• โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร (กระทรวง ICT)

คุณพุทธชาติ ศิริบุตร ผูประสานงานโครงการฯ ไดนําขอเสนอจากการประชุมครั้งที่ 23
ไปหารือกับผูบริหารกระทรวง ICT  วาจะปรับรูปแบบการใหคอมพิวเตอรอยางไร รวมถึงมี
วิธีการลงไปในพื้นที่ดวยวิธีที่เหมาะสมอยางไร

• เร่ืองราวดีๆ จากแบบสอบถามงานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 3
 สคส. ไดนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปจับภาพและมีการติดตามตอเน่ืองเพ่ือการ

เรียนรูรวมกัน  ไมใชใหผูเขารวมงานกรอกแบบสอบถามเพื่อเก็บเปนขอมูลเทานั้น    

ศ.นพ.วิจารณ ใหขอมูลเพ่ิมเติมในประเด็นของกระทรวง ICT วา รัฐมนตรีไพบูลย   
วัฒนศิริธรรม มีนโยบายที่จะรวมมือกับกับ สคส.  ใหนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือชวย
ขับเคลื่อนนโยบายดานสังคมใหกับรัฐบาล โดยรัฐบาลไดตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
สังคม ซ่ึงมี นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ เปนประธาน และ ทพ.กฤษดา เรืองอารีรัชต เปน
กรรมการและเลขานุการ  โดย สคส. จะหารือรวมกับ ทพ.กฤษดา เพ่ือนําการจัดการความรูไป
ขับเคลื่อนดวยการนําความกิจกรรมที่มีความสําเร็จเล็กๆ ในหัวขอตางๆ มาแลกเปลี่ยนกันแลว
ขับเคลื่อนตอไป   โดยใหชาวบานสื่อสารกันเอง แตให NGO เปนผูกระตุนใหชาวบานมาคุยกัน
แลวถายวิดีโอไว  อาจใชโทรศัพทมือถือถายเปนเรื่องราวหรือกิจกรรมสั้นๆ  เพ่ือเก็บเปนขอมูล
วามีวิธีการอยางไร  ถือเปนยุทธศาสตรการสื่อสารยุคใหม  ซ่ึงสายหรือคลื่นโทรศัพทที่เขาไปชุม
ชนน้ัน ชุมชนตองใชไดจริง รวมถึงวิทยุชุมชนดวย  และขอให ดร.ประพนธ ผาสุขยืด นําเรื่องนี้
ไปเสนอใหกับ ทพ.กฤษดา ดวยหากมีโอกาส

ความเห็นที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 23
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วาระที่ 3 เร่ืองเพื่อพิจารณา
วาระที่ 3.1  Wellness-Life Academy ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนายุคใหม

คุณสวัสดิ์ พุมพวง แนะนําตัว สรุปไดดังน้ี กอนหนาที่จะรูจัก สคส. เคยทํางานที่ บริษัท
การบินไทยมาเปนเวลา 10 ป รูสึกเบื่อกับการทํางาน ความกะตือรือรนหายไป ไฟในการทํางาน
หมดไป เหมือนไมมีจิตวิญญาณ  จนสืบคนในอินเตอรเน็ตพบโปรแกรม KM intern – extern
ของ สคส.  จึงสมัครเขามาสัมภาษณแตเน่ืองจาก สคส. รับแบบเต็มเวลาจึงไมสามารถเขารวม
โครงการไดเพราะยังมีภาระงานเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัยเกริก สอนวิชาทฤษฎีและแนวคิดใน
การพัฒนายุคใหม และจะเรียนตอปริญญาเอกดานพุทธศาสนาที่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(มจร.)   แตเม่ือลาออกจากบริษัทการบินไทยแลวปรากฏวาแผนที่วางไวคลาดเคลื่อนหมด สอบ
เขา มจร. ไดแตเรียนครบเทอมก็ลาออกเนื่องจากไมสามารถเปนอาจารยที่ ม.เกริกได เพราะนัก
ศึกษาลงเรียนไมพอ  จึงตองลาออกมาทํางานเลี้ยงชีพ  ชวงนั้นตกงานแตเปนจุดเปลี่ยนที่ทําให
ตัวเองตองด้ินรนเพื่อความอยูรอด  จุดนี้ถือเปนการเปดโอกาสที่ดีทําใหเราไดเรียนรู ตองเปลี่ยน
ตัวเองเพ่ือเอาชีวิตรอดโดยไมกลัววาคนอื่นมองเราวาอยางไร  จึงเกิดแนวคิดการดํารงชีวิตโดย
เปนอิสระจากความกลัวชีวิต เกิด wellness-life academy  ขึ้น

Wellness-life Academy รับนักศึกษาที่มีธุรกิจของตนเองอยูแลว มีเปาหมายของตนเอง
สถาบันฯ จะเปนพ่ีเลี้ยงหรือใหคําปรึกษาในการทําธุรกิจน้ัน ไมมีหลักสูตรตายตัวแตเนนการ
ปฏิบัติจริง การเรียนรูรวมกันและเนนการแกปญหาทางดานจิตใจโดยจะใหเชื่อกอนแลวจึงเห็น
เปนการฝกเปลี่ยนความคิด ดึงศักยภาพของตนเองออกมาเพื่อพึงตนเองได โดยไมตองขอทุน
สนับสนุน เหมือนการสรางคุณอํานวย   สถาบันฯ ไมมีประกาศนียบัตรให ไมกําหนดระยะเวลา
จนกวานักศึกษาจะเขมแข็ง  ปจจุบันมีนักเรียน 1 คน เปนสัตวแพทยที่ลาออกทําธุรกิจเอง

ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนายุคใหม ไดนิยามคําวา องครวมคือ ไมใชเพียงการเอา
มารวมกนั แตเปนเรื่องของแนวคิด การคิดเชื่อมโยง ซ่ึงการที่ตางคน ตางอยู การแยกกันก็เปน
องครวมได องครวมเปนการคิดเชิงวิสัยทัศนในการเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งดวยการเห็นดวยใจ ตัว
เราเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งที่อยูลอมรอบตัวเรา ตัวเราเองไมไดแตกตางจากคนอื่นๆ มีสวนที่เปนสิ่ง
เดียวกันอยู

Wellness-life academy เปนการพัฒนาคน ยกระดับตัวตน ในการดําเนินชีวิตของคน
เราจากในระดับสัญชาตญาณไปถึงระดับเหตุผล ซ่ึงความรูระดับเหตุผลเปนตัวกั้นความรูระดับ
ปญญาญาณเหมือนกับการจัดการความรู

ความเห็นที่ประชุม
คุณนิภาพรรณ งามวิทยาพงศ จากสถาบันการจัดการแบบองครวม มีความเห็นวา

มุมมองของสถาบันฯ ในเชิงวิชาการนั้น มีจุดเริ่มมาจากการที่ในอดีตชุมชนมีการคิดแบบแยก
สวน เชน เรื่องธุรกิจชุมชน ชุมชนจะคิดเพียงวาทําอยางไรชุมชนจึงจะอยูรอดไดโดยการทํากําไร
สูงสุด ซ่ึงเปนแนวคิดที่ผิดเนื่องจากฐานของชุมชน บริบทของชุมชนคือชีวิตความเปนอยู ไมใช
เศรษฐกิจเพียงมิติเดียวเทานั้น  จึงไดศึกษาแบบเจาะลึกในแนวคิดเชิงระบบ ทําใหเขาใจวาเหตุ
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ปจจัยหนึ่งจะสงผลกระทบตออีกปจจัยหนึ่งและมีเรื่องราวตางๆ มากมายซอนอยูในปจจัยเหลา
น้ัน เม่ือนํามาเชื่อมโยงกับชุมชนทําใหรูวา เรื่องเศรษฐกิจ เพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหชุม
ชนอยูรอดได  ตองมีมิติทางสังคมดวย เน่ืองจากชุมชนอยูรวมกันดวยระบบความสัมพันธ ทุน
ทางสังคม นอกจากทุนเงินแลวยังมีทุนมนุษย และทุนตางๆ อีกมหาศาล  ดังน้ันถาเรานํา
เศรษฐกิจเปนตัวตั้งชาวบานจะทําลายกันเอง ไมเกิดกําไร แตกลายเปนทําลายมิติทางสังคม
ทุกครั้งที่ผลิตคือการทําลาย ทําลายทรัพยากรชุมชนและทําลายสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีผลตอสุขภาวะ
ในที่สุด   การพัฒนาหรือขับเคลื่อนอะไรก็ตาม สถาบันฯ จะนําองครวมใน 3 มิติมาพิจารณาดวย
คือ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

การลงพื้นที่ทําใหเรารูวาชาวบานมีความรูมากกวาเรามากนักแตเคาขาดการคิดแบบ
องครวมเทานั้น  เราจึงใหความรูการคิดแบบองครวมกับชาวบาน ซ่ึงการอบรมที่ชาวบานเคย
เขารวมไมประสบความสําเร็จเพราะผูเขารวมมีจํานวนมากเกินกวาที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูกันได
การจะเปลี่ยนคนคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน น่ันคือตองใชระยะเวลานาน

ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันฯ ทํามาตั้งแตป 2540 แตไมประสบความสําเร็จ
เพราะไมมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแบบเปนกลุม มีแตในระดับปจเจก ทําดวยกระบวน
ทัศนของเคาเอง  จากประสบการณการทํางานกับภาคธรุกิจพบวาในภาคนี้มักไมคํานึงถึงความ
สัมพันธ ความรูสึก และจิตใจ มุงแตประสิทธิภาพของงานและผลผลิตเปนสําคัญ   

การเปนองครวมในมุมมองของสถาบันฯ ในแงการทํางานคงไมใชอยูแคการทํางานแต
ตองมีความสัมพันธกับภาวะของจิตใจภายในดวย  เราตองพัฒนาภายในของเรากอนเราจึงจะ
พัฒนาภายนอกได

ดร.ประพนธ ผาสุขยืด สอบถามวาการที่ ดร.สวัสดิ์ สรางคุณอํานวย ทีละคน กับ ที่
สรส. สรางคุณอํานวย 23 คน ใชเวลาประมาณ 18 เดือนน้ันมีความแตกตางกันอยางไร

คุณสมโภชน ใหขอมูลวา สิ่งที่ สรส. ทําคือการเปลี่ยนความคิด มุมมองของคน ซ่ึง
ระยะที่ 1 ทุกคนจะผานการอบรม 7-8 หลักสูตร แลวสงเขาไปเรียนรูในชุมชนของตน ซ่ึงนักจัด
การความรูทองถิ่น (นจท.) เหลานั้นจะนําความรูไปใชตอไดเองในระดับตางๆ กัน บางคนนํา
ความรูที่ไดมาใชกับตัวเองกอน ตามบรบิทของตัวเอง แลวจึงขยายตอไปยังชุมชนของตน  บาง
คนเปน อบต. หรือ รองนายก อบต. ในชุมชนของตน    พอมาถึงระยะที่ 2  สรส. ใหเคาทํางาน
ประกบกับ อบต. แลวทําใหเราไดรูวาคนในชุมชนมักไมเชื่อคนของตนเอง แตจะเชื่อคนนอก
เสมอ

ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนา นจท. ที่ผานการฝกจาก สรส.  คือ
1. นจท. มีความอดทนสูงตอแรงกระทบจากชุมชนและจาก สรส.   
2. นจท. ทํางานอยางอิสระ โดย สรส. ใหความใสใจในการจัดการถึงปญหาเรื่องสวนตัว
ครอบครัว  เพราะการพัฒนาคนตองพัฒนาการเรียนรูของคน ซ่ึงเปนทั้งชีวิตของเคาเอง
คุณสลิลทิพย เชียงทอง  จากวิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.)  มีความเห็นวาการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเปนการสรางความรูและมูลคาใหทั้งผูพูดและผูฟง  โดยเปาของ วจส. ในปน้ีจะ
เนนการทําเครื่องมือที่จะนําไปใชในหองเรียนชุมชนหรือศูนยการเรียนรูชุมชนประมาณ 40 แหง
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เครื่องมือเหลานี้ เชน แผนพับ, สื่อวิดีทัศน ซ่ึง วจส. เรียกวาคูมือประจําศูนยการเรียนรู ที่รวบ
รวมขอมูลความรูที่ไดจากชุมชนเอาไวเพ่ือสงกลับใหกับชุมชน โดยการประชุมครั้งตอไปจะนํา
เครื่องมือเหลานี้มาเสนอใหที่ประชุมชวยพิจารณา

คุณสมโภชน เสนอความเห็นวาการทํางานในชุมชนกับการจัดการเรื่องสวนตัวน้ัน
บางครั้งไมจําเปนตองทําไปพรอมกันก็สามารถทํางานเปนคุณอํานวยในบางประเด็นที่ถนัดได    

วาระที่ 3.2 การฝกอบรมแกนนํามหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดระยอง (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน)
คุณสุภรัฐ ขวัญเมือง ใหขอมูลวาจากการทํางานขององคกรเพื่อการพัฒนาชุมชนระยอง

ซ่ึงเปนองคกรสาธารณประโยชน อยูภายใตกระทรวงพัฒนาสังคม   10 ปที่ผานมาไดผานการ
อบรมตางๆ มากมายทําใหไดขอคิดหลายเรื่อง จากเดิมเปนคนหัวรุนแรงแตเม่ือไดผานการ
อบรมทําใหไดเห็นระบบ กระบวนการ วิธีการทํางานวาตองเขาใจโครงสรางการทํางาน   

แผนการทํางานขององคกรฯ ที่วางไวคือ

• ทําศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ ซ่ึงเปนเรื่องราวเกี่ยวกับคนทั้งหมดโดยมีทีม
สําหรับทํางานดานนี้

• ทําศูนยสันติยุติธรรมชุมชน เปนเรื่องปญหาของสังคม เกี่ยวโยงภาคีกับสถาบันชุมชน
เพ่ือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใน 5 จังหวัด คือ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี
และ นครนายก

• ทําจังหวดับูรณาการ โดยทํากับ สกว. ในระยะเวลา 15 เดือน ครอบคลุม 20 ตําบล

• รับงานติดตาม/ประเมิน ฟนฟูชายฝงและชายเขาภาคตะวันออก

• ทําศูนยขอมูล โดยชุมชนเปนเจาของประกอบดวย 4 ชุมชน ในจังหวัดระยอง คือ ชุมชน
บานจํารุง, บานนา, สองสลึง และ ชากโดน

• ประสานงานฟนฟูในเชิงเนิน และลุมนํ้าระยองในเขตเทศบาลนครระยอง 11 ชุมชน    
11 เทศบาล
กระบวนการที่องคกรฯ ทํานั้นเปนการคลุกคลีกับชุมชนฐานรากทั้งสิ้น สิ่งที่พบคือ     

ชุมชนทําในรูปแบบของตัวเอง ไมมีการจัดการความรู ไมมีกระบวนการ   ดังน้ันสิ่งที่จังหวัด
ระยองขาดคือการเอาแกนนําในพื้นที่ หรือ คนทํางานจริงในชุมชน มารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู

การเขารวมประชุมครั้งน้ีถือเปนโชคดีที่ไดรูจักโมเดลประเทศของ สรส. ซ่ึงจะนําไปใชใน
ชุมชนจริงโดยจะพยายามเชื่อมโยงและขอใหงบประมาณที่มีอยูในชุมชน เพ่ือใหเกิดการมีสวน
รวมจริงตามโมเดลประเทศ  ซ่ึงปจจุบันนี้ตองเขาใจวารัฐบาลกระจายอํานาจใหทองถิ่นจน อบต.
เปนหลักของทองถิ่นไปแลว การทํางานขององคกรภาคประชาสังคมเพียงแคอยูในพ้ืนที่เทานั้น
ไมมีสวนผลักดันหรือพัฒนาอะไรในชุมชนได  จึงมีแนวคิดวาเราจะทําอยางไรจึงจะปฏิสัมพันธ
กับเพ่ือนที่ทํางานดานนี้ แลวเอาบทเรียนเหลานั้นมาทํางาน   ในความเห็นสวนตัวคิดวาตองมี
การผลักดันใหเปนกฎหมายดวย
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สิ่งที่องคกรฯ ทําไปควบคูกับการเก็บขอมูลชุมชนคือ การทําหนังสือชุมชนออกมาให
ชุมชน ยกตัวอยาง ชุมชนบานจํารุง ที่ทําหนังสือออกมา 2,000 เลม แลวใหพัฒนาชุมชนไปแจก
ทั่วประเทศจนบานจํารุงประกาศตัววาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง   สิ่งที่เราไดเรียนรูคือ ตอง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจริง เกิดขึ้นจริง และทําจริง เพราะตนแบบที่มีจริงนําไปสูการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของคนภายนอกที่เขามาสะทอนวาตนตองทําอะไรแลวเกิดการปฏิบัติตาม  ซ่ึงกระบวน
การเหลานี้ตองใชการทํางานเชิงระบบ การคิดเชิงระบบ กระบวนการจัดการความรู เขาไปชวย
ใหแกนนําเหลานั้นไดพัฒนาความสามารถ พัฒนาทักษะมากขึ้นในลักษณะของหองเรียนแตเปน
หองเรียนที่เคาดํารงชีวิตอยูได

สิ่งที่จะนําไปทําตอไปหลังจากการประชุมครั้งน้ี คือ
1. ประสานกับ สรส. ในการจัดเวทีที่จังหวัดระยอง   
2. เชื่อมโยงกบัการทําวิทยาลัยชุมชนที่ตนกําลังทําอยู  โดยผูเรียนจะไดรับวุฒิ

อนุปริญญา เปนการเรียนที่ลงทุนถูกกวาการใหเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาไป
เรียนปริญญาตรีที่มีคาใชจายสูง  โดยจะนํากระบวนการและวิธีคิดที่ไดจากประสบ
การณการทํางานชุมชน 10 ปมาใช รวมถึงนํากระบวนการคิดเชิงระบบและการจัด
การความรูมาใชในหลักสูตรดวย   

การเรียนรูเรื่องการจัดการความรูถาตองการใหคนมีปญญาแตกฉานควรสงเสริมใหเรียน
รูตั้งแตระดับมัธยม ทําไมตองรอถึงระดับปริญญาโท ซ่ึงหากทําได ประเทศไทยจะพัฒนามากขึ้น
และเม่ือมองนักเรียนที่เรียนในเมืองเทียบกับโรงเรียนนอกเมืองเห็นวามีความแตกตางกันมาก
เชน เด็กอนุบาลที่เรียนในเมือง อาน-เขียน ไดแตนักเรียน ป. 6 ที่เรียนนอกเมือง ยังอานหนังสือ
ไมออกเพราะครูไมรูจักจัดการความรู ดังน้ันหากผลักดันแนวคิดการจัดการความรูเขาไปใน
โรงเรียนไดจะเปนประโยชนมาก

ความเห็นที่ประชุม
ดร.ประพนธ เสริมวา สคส. ก็มีการทํางานรวมกับกระทรวงศึกษาเชนกัน  เราหวังวา

ครูที่มารวมกระบวนการจัดการความรูแลวจะเขาใจและสามารถนําแนวคิดไปประยุกตใชในการ
เรียนการสอนได เชน การปลูกผักแทนที่จะใหนักเรียนอานจากหนังสือก็ใหชาวสวนซึ่งทําจริงมา
สอน  หากมองการทํางานของกระทรวงฯ ในเชิงโครงสรางแลวยังสามารถเปลี่ยนไดแตวิธีคิด
หรือกระบวนทัศนน้ันเปลี่ยนยาก  เม่ือเทียบกับโรงเรียนเอกชนพอเคาไดเขากระบวนการจัดการ
ความรูเคากลับเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชไดทันทีและเห็นวาเปนโอกาส   ทําใหเราได
เรียนรูวาในโรงเรียนภาครัฐน้ัน สคส. เรายังหาจุดคานงัดไมเจอ  จึงมองวาการเรียนรูเรื่องการ
บวนการจัดการความรูคงไมใชระดับอายุการศึกษาแตเปนเพราะพื้นฐานการเรียนรูของคนที่แตก
ตางกัน
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วาระที่ 4 เร่ืองอ่ืนๆ
วาระที่ 4.1 ประชาสัมพันธ มหกรรมการจัดการความรู ภาคเหนือตอนลาง

คุณอุรพิณ ชูเกาะทวด แจงวา มหาวิทยาลัยนเรศวรจะจัดมหกรรมการจัดการความรู
ภาคเหนือตอนลาง ในหัวขอ การจัดการความรูเพ่ือความอยูเย็นเปนสุข วันที่ 22-23 มิถุนายน
2550 โดยเชิญชวนใหทุกทานเขารวม แลวขอใหประชาสัมพันธและแจงขอมูลใหภาคีที่อยู
บริเวณภาคเหนือตอนลางเขารวมดวยเพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงภาคีกันเอง

วาระที่ 4.2 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
ประชุมครั้งตอไป วันที่ 15 พฤษภาคม 2550

ปดประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวอุไรวรรณ  เทิดบารมี
ผูจัดทํารายงานการประชุม

ศ. นพ. วิจารณ  พานิช
ผูตรวจรายงานการประชุม


